



มลฑล LOS ANGELES

นายทะเบียน-ผู้บันทึก/ปลัดเทศมณฑล

ทหาร และ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในต่างประเทศ

การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งจะสะดวกกว่าที่เคยสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่รับราชการทหารหรืออาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นเมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงในฐานะทหารหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งในต่างประเทศและรับเอกสารการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ โทรสาร หรืออีเมล

✓ คุณมีสิทธิใหม่?

หากต้องการว่าคุณมีสิทธิลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งทางทหารหรือในต่างประเทศหรือไม่คุณต้องเป็นหนึ่งในรายการต่อไปนี้:



สมาชิกของกองกำลังติดอาวุธหรือกองหนุนของสหรัฐอเมริกา



คู่สมรสหรือผู้อยู่ในอุปการะของบุคคลในกองทัพ



พลเมืองสหรัฐฯที่อาศัยอยู่นอกเขตแดนของสหรัฐอเมริกาหรือดี.ซี.

(ผู้สมัครทุกคนที่มีสถานะทหารและผู้มีสิทธิเลือกตั้งในต่างประเทศต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง)

ภายใต้พระราชบัญญัติ UOCAVA ของรัฐบาลกลางปี 1986,

สมาชิกบริการทางทหาร/เครื่องแบบและพลเมืองสหรัฐอเมริกาที่อาศัยอยู่นอกเขตแดนของสหรัฐอเมริกาหรือ District of Columbia ด้วยเหตุผลของการจ้างงาน โปรแกรมการศึกษา หรือการรับราชการทหาร (รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ติดตามของผู้รับใช้ในกองทัพ) มีสิทธิลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนและขอบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ (ไม่อยู่) พระราชบัญญัตินี้บริหารจัดการโดยโครงการความช่วยเหลือการลงคะแนนเสียงของรัฐบาลกลาง

☑ ลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนน

หากคุณมีสิทธิลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งทางทหารหรือในต่างประเทศคุณสามารถใช้ตัวเลือกใด ๆ ต่อไปนี้เพื่อลงทะเบียน

ออนไลน์: การลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออนไลน์ในแคลิฟอร์เนียหรือโครงการช่วยเหลือการลงคะแนนเสียงของรัฐบาลกลาง

เอกสาร: กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจากรัฐมนตรีต่างประเทศแคลิฟอร์เนียแล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- แฟกซ์ แบบฟอร์มไปที่ (562) 232-7925 หรือ (877) 614-1128
- ส่งจดหมายไปที่: นายทะเบียน-ผู้บันทึก/เสมียนเทศมณฑล, กองบันทึกผู้ลงคะแนนเสียง, ป.ณ. กล่อง 30450, Los Angeles, CA 90030

- **เริ่มแต่เนิ่นๆ** - เทศมณฑลลอสแอนเจลิสเริ่มส่งบัตรลงคะแนนให้ทหารและผู้มีสิทธิเลือกตั้งในต่างประเทศ 60 วันก่อนวันเลือกตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับเอกสารการลงคะแนนของคุณทันเวลา โปรดลงทะเบียนล่วงหน้า

? ยังมีข้อสงสัย?

เยี่ยมชม LAVOTE.GOV หรือสแกนรหัส QR code

